

ข้อสังเกตคณะกรรมการฝึมือ สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ณ ห้องประชุมกรรมการ CB๔๐๑ วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

คำถามของกรรมการ : นางสาววรรณวิภา ไม้สน

ค่าโฆษณาจาก ๑ แสน เป็น ๑ ล้านบาท (หน้า ๒๒) การตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ได้งบประมาณต่ำกว่าการเบิกจ่ายตลอด (หน้า ๔๙) และงบรายจ่ายอื่น (หน้า ๕๖) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด และกรมบังคับคดี มีเงินนอกงบประมาณ ใช้จ่ายหลักร้อยล้านบาท แต่ใน หน้าที่ ๓ ไม่มีเงินนอกงบประมาณ และใน พ.ร.บ. ไม่มีเงินนอกงบประมาณ

คำตอบ กรมบังคับคดี ตั้งงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ทุกปี แต่ได้เพียงแค่กรอบงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณพิจารณา เพราะกรมบังคับคดีมีเงินนอกงบประมาณ สมัยก่อนจะใช้เงินดอกเบี้ยมาสนับสนุน ต่อมาได้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ใช้เงินค่าธรรมเนียมสำหรับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปกติจะได้รับจัดสรรสูงกว่า ๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ค่าแพ็คเกจไลน์ วิดีทัศน์ สกู๊ปข่าว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการจัดมหกรรมใกล้เกลี่ย ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคำตอบแทนผู้ใกล้เกลี่ยและมีการจัดมหกรรมใกล้เกลี่ยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับเงินนอกงบประมาณ เนื่องจากตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ละปี จะไม่มีการระบุว่า มีรายการใดใช้จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่งกรมบังคับคดีจะใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อเสริมงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๙ (เล่มคาดแดง) ปรากฏสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณในหน้าที่ ๑๐๘ ข้อ ๘. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่จะไม่ปรากฏในหน้า ๘๙ รายการเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นในหน้าที่ ๓ ของเอกสารคณะกรรมการ และใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงไม่มีเงินนอกงบประมาณ

คำถามของกรรมการ : นายสุทัศน์ เงินหมื่น

มทกรรมใกล้เคียงๆ มีความจำเป็นต้องไปจัดอย่างไร สามารถออกคำสั่งให้หน่วยงาน
สำนักงานเป็นผู้ดูแลเอง จะดีกว่าการจัดงานมทกรรมหรือไม่ ซึ่งถ้าเชิญเจ้าหน้าตัวเองจะดีกว่า
ถ้าจัดเป็นอีเวนต์ลูกหน้าอาจอับอาย

คำตอบ กระบวนการตั้งแต่เจ้าหน้ามาตั้งคำขอยืด/อายัดทรัพย์ กรมบังคับคดีได้เน้น
การใกล้เคียง ยิ่งเป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (หนี้ กยศ.) ก่อนการขายจะเชิญมาใกล้เคียงก่อน
ซึ่งจะทำแบบนี้ทุกขั้นตอน ในการจัดมทกรรมเป็นการรวมคน ทำให้เกิด Impact ให้เจ้าหน้า/ลูกหน้า
รู้ว่า เป็นภารกิจ เป็นการโปรโมทกระทรวง และมีการเชิญสถาบันการเงินให้เสนอเงื่อนไข
ซึ่งบางครั้งการเชิญ ๑ ต่อ ๑ นั้น เจ้าหน้ามักจะไม่มา ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอแนะสำหรับเรื่องการจัด
อีเวนต์ ซึ่งอาจทำให้ลูกหน้าอับอาย ขอให้เชิญเจ้าหน้าตัวเองจะดีกว่า

คำถามของกรรมการ : นางสาวณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

ค่าอบรมสัมมนาฯ รายละเอียดค่าอาหารกลางวันมื้อละ ๗๐๐ บาท มีข้อมูลการใช้
เงินนอกงบประมาณหรือไม่ จำนวนเท่าไร จากที่กล่าวถึงหนี้ กยศ. กรมบังคับคดีจะมี
การดำเนินการอย่างไร

คำตอบ เงินนอกงบประมาณอยู่ในเล่มชี้แจงเพิ่มเติมหน้า ๑ อัตราค่าอาหารเป็นไปตาม
ระเบียบ ซึ่งไม่เกิน ๗๐๐ บาท ส่วนที่เป็น ๔๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการตั้งไว้เป็น
จำนวนเงิน ๔๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ดำเนินการ สำหรับหนี้ กยศ. นั้น กรมบังคับคดีได้ทำงาน
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีพระราชบัญญัติการใกล้เคียงข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งเป็นการใกล้เคียงข้อพิพาทก่อนฟ้อง สำหรับการใกล้เคียงหนี้สินก่อนฟ้อง กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาค่อนข้างยืดหยุ่น มีการปรับลดหนี้ให้ เช่น หนี้ ๔ แสนบาท แต่ดอกเบี้ยรวมเบี้ยปรับสูง
ซึ่งในงานมทกรรมใกล้เคียงๆ ได้ใช้วิธีจ่ายหนี้แบบตัดเงินต้นก่อน บางรายเมื่อจ่ายหนี้แบบนี้ ก็
ไม่ต้องจ่ายชำระหนี้แล้ว

คำถามของกรรมการ : นางสาวณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

เหตุใด ในการประมาณเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
เป็น ศูนย์ ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเกือบ ๓ พันล้านบาท

คำตอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อใช้เงิน
ค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเพื่อใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณจึงเป็น ศูนย์ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะได้
หรือไม่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ขอไว้สูงถึง ๓ พันล้านบาท คือ เงินที่ขอเพื่อเตรียมไว้
สร้างอาคาร และเมื่อมีเหตุขัดข้องไม่ได้สร้างอาคาร จึงนำส่งคืนกรมบัญชีกลาง ๒ พันล้านบาทใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปรายการปรับลด

กรมบังคับคดีมี ๕ แผนงาน วงเงินรวมจำนวน ๑๔๑,๖๔๐,๓๐๐ บาท มีการปรับลด ๑ แผนงาน คือ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โครงการ : พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ

งบรายจ่ายอื่น

- โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ๑๗,๕๗๙,๔๐๐ บาท วงเงินปรับลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงิน ๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท

ภาพรวม	จำนวน	๑๔๑,๖๔๐,๓๐๐	บาท
ปรับลดในคณะอนุกรรมการฯ	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน	๑๔๐,๖๔๐,๓๐๐	บาท

รายชื่อผู้เข้าร่วมการชี้แจง

๑. นางทัศนีย์	เปาอินทร์	อธิบดีกรมบังคับคดี
๒. นางสุกัญญา	บุษยนาวิน	รองอธิบดีกรมบังคับคดี
๓. นางอรุณวรรณ	สุขฤกษ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
๔. นายธีรภัทร์	ชัยเฉลิมปรีชา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. นางรุ่งนที	ไชยสง่าศิลป์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๖. นายปรีชา	คำหล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ กองบริหารการคลัง
๗. นายประเวทย์	กุกาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง
๘. นางสาวสุปราณี	พาณิชปฐมพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผน
๙. นางสาวดลพร	รัตนเศวตสรรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
๑๐. นายกองสิน	ท้วมทองดี	นักวิชาการสถิติ กองนโยบายและแผน